

UBND TỈNH ĐẮK LẮK
SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Số: 342 /STTTT-TTBCXB
V/v phản hồi thông tin báo chí

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 4 năm 2019

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 05/4/2019, Thời Báo Doanh Nhân có bài viết: *Chi cục Chăn nuôi và Thú y “phớt lờ” lệnh cấm?*

Bài báo phản ánh: “*Mặc dù, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định trong thời gian có dịch lở mồm long móng, buộc tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc ra vào vùng dịch. Thế nhưng, các Trạm kiểm dịch động vật (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đắk Lắk) chốt trên Quốc lộ 14 vẫn “vô tư” tiếp tay cho xe chở lợn vô ra địa bàn*”.

Căn cứ Điều 43, Chương IV, Luật Báo chí 2016 về phản hồi thông tin báo chí; Thông báo Kết luận số 226/TB-UBND, ngày 13/12/2011 của UBND tỉnh tại buổi họp bàn về phương thức tổ chức họp báo định kỳ; Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị lãnh đạo đơn vị chỉ đạo kiểm tra, làm rõ nội dung bài báo phản ánh, có báo cáo phản hồi bằng văn bản gửi UBND tỉnh (qua Phòng Khoa giáo Văn xã – Văn phòng UBND tỉnh), gửi Sở Thông tin và Truyền thông trước ngày 15/4/2019 để phản hồi thông tin cho báo chí; đồng thời gửi Trung tâm Quản lý Công thông tin điện tử tỉnh, số 59 Nơ Trang Long, thành phố Buôn Ma Thuột để đăng tải.

Với nội dung trên, đề nghị lãnh đạo đơn vị quan tâm thực hiện./.

ngt
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c Nguyễn Tuấn Hà - PCT UBND tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở (b/c);
- Thời Báo Doanh Nhân;
- Phòng KGVX - VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTBCXB, Công TTĐT tỉnh.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Ngọc Tỷ

Chi cục Chăn nuôi và Thú y “phớt lờ” lệnh cấm?

Mặc dù, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định trong thời gian có dịch lở mồm long móng, buộc tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc ra vào vùng dịch. Thế nhưng, các Trạm kiểm dịch động vật (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đắk Lắk) chốt trên Quốc lộ 14 vẫn “vô tư” tiếp tay cho xe chở lợn vô ra địa bàn.

Theo đó, ngày 26/3, UBND tỉnh Đắk Lắk ra Quyết định số 650/QĐ-UBND về việc công bố dịch lở mồm long móng trên địa bàn tỉnh này. Quyết định nêu rõ, trong thời gian có dịch lở mồm long móng, buộc tạm dừng các hoạt động mua bán, vận chuyển gia súc và sản phẩm gia súc ra vào vùng dịch.

Quyết định nêu rõ là vậy, tuy nhiên các Trạm kiểm dịch động vật (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đắk Lắk) chốt trên Quốc lộ 14 đã phớt lờ chỉ đạo của cấp trên. Khi làm ngõ, đóng dấu kiểm tra cho gia súc vô tư ra vào địa bàn có dịch lở mồm long móng khiến người dân bức xúc.

Cụ thể, chiều ngày 29/3, sau khi có lệnh cấm, chiếc xe mang BKS: 36C-112.86 chở lợn xuất phát từ tỉnh Gia Lai đi tỉnh Vĩnh Long, khoảng 20h cùng ngày, chiếc xe này dừng lại tại trạm Kiểm dịch động vật Ea H’leo (huyện Ea H’leo, tỉnh Đắk Lắk). Tại đây, tài xế đã được các cán bộ trực trạm hết sức tạo “điều kiện”, khi không cần kiểm tra mà nhanh chóng đóng dấu để chiếc xe tiếp tục được lưu thông.

Đến 0h ngày 30/3, khi tới Trạm kiểm tra động vật Hòa Phú (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) chiếc xe này cũng được các cán bộ tại đây quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình. Chỉ chưa đầy 5 phút, chiếc xe chở lợn trên đã làm đầy đủ mọi thủ tục để tiếp tục cuộc hành trình của mình. “Ngày 26/3, Ủy ban tỉnh đã có lệnh cấm cho gia súc và các sản phẩm gia súc ra vào vùng có dịch. Thế nhưng, không hiểu vì sao xe chở lợn này lại có thể dễ dàng vượt qua các Trạm kiểm tra động vật như vậy?”. Một người dân bức xúc.

Đề rộng đường dư luận, phóng viên đã đến Trạm kiểm tra động vật Hòa Phú để liên hệ làm việc. Tại đây, chúng tôi gặp một cán bộ tên Cường, tuy nhiên khi vừa đặt vấn đề xong thì vị cán bộ này đã liền đứng dậy vùng vằng, quát nạt: “Các anh muốn làm việc thì lên Chi cục, ở đây tôi không biết gì...”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Vũ Đức Tín – Trạm trưởng Trạm Kiểm dịch động vật Ea H’leo cho biết: “Có gì đồng chí làm việc với anh Vũ (Q. Chi Cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đắk Lắk - pv) vì tất cả mọi vấn đề là do anh Vũ chỉ đạo, bọn anh ở dưới chỉ là người thực hiện...”.

Trước sự việc này, dư luận đang đặt ra câu hỏi phải chăng các Trạm kiểm dịch động vật (thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đắk Lắk) chốt trên Quốc lộ 14 đang chống lại lệnh của UBND tỉnh Đắk Lắk, đồng thời tiếp tay cho sai phạm khi cho xe chở lợn vô tư ra vào vùng dịch như chôn không người? (*Thời Báo Doanh Nhân 5/4*)

☎Hotline: 0904.164.838

Tầng 3, nhà số 44, phố Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: 04.37281575 *** Email: thoibaodoanhnhan@gmail.com